

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)



Đại diện Công ty Cổ phần Green i-Park giới thiệu về quy mô và các hạng mục của khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Sáng ngày 19/10, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ hợp Samsung Việt Nam do ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng đi buổi làm việc, về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Phát biểu chào mừng đoàn, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cuộc đến thăm, làm việc của Tổ hợp Samsung Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực đối với tỉnh Thái Bình, khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư của tỉnh và cũng thể hiện sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với môi

trường đầu tư của Thái Bình. Đồng chí giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư vào tỉnh. Với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư hiện đại và Khu kinh tế Thái Bình được phê duyệt quy hoạch chung với tổng diện tích hơn 30.583ha, thời gian qua, Thái Bình đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu, trong đó một số doanh nghiệp đã tin tưởng đầu tư nhà máy sản xuất, kinh doanh. 9 tháng năm 2021, mức độ chịu tác động của dịch Covid-19, Thái Bình vẫn thu hút được tổng vốn đầu tư đăng ký 16.805 tỷ đồng (tương đương 730 triệu USD), tăng khoảng 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có một số dự án lớn như dự án của Công ty TNHH Greenworks Việt Nam 200 triệu USD, dự án của Công ty TNHH Lotes Việt Nam 120 triệu USD, dự án của Công ty Jeanson Industrial Limited 75 triệu USD.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh

giới thiệu làm rõ hơn về Khu kinh tế Thái Bình và một số lĩnh vực công nghiệp của tỉnh. Đối với Khu kinh tế Thái Bình, đây là khu kinh tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với diện tích hơn 30.583ha, nằm ở khu vực ven biển, có vị trí rất thuận lợi, cách thành phố Hải Phòng 35km, kết nối tới các vùng trên thế giới thông qua sân bay Cát Bi, cảng Lạch Huyện. Khu kinh tế Thái Bình có 25 khu công nghiệp, khu cảng biển, Trung tâm Điện lực Thái Bình và các khu du lịch, dịch vụ, nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, các đô thị. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tỉnh Thái Bình đã xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi riêng cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình.

Giới thiệu về Tập đoàn Samsung, ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết: Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 nhưng kế hoạch đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam được ghi dấu mốc từ tháng 3/2008 tại thời điểm nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh được cấp phép

đầu tư. Sau 13 năm, khối đầu tư với mức đầu tư 670 triệu USD, đến nay tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đã lên tới 17,7 tỷ USD, tăng gấp hơn 26 lần so với ngày đầu thành lập. Hiện tại, Tổ hợp Samsung Việt Nam có 6 nhà máy (tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh), 1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại Hà Nội, 1 pháp nhân bán hàng; tạo việc làm cho 110.000 lao động; tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 56,5 tỷ USD, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2021, Tổ hợp Samsung Việt Nam phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm 2020. Để nâng tầm năng lực nghiên cứu và chất lượng kỹ sư, Tổ hợp Samsung Việt Nam đang xây dựng môi trường tâm Nghiên cứu và Phát triển với quy mô lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022.

Trên cơ sở buổi thăm và làm việc của Tổ hợp Samsung Việt Nam tại Thái Bình, ông Choi Joo Ho cam kết sẽ giới thiệu các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam về đầu tư tại Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và chào mừng đoàn công tác của Tổ hợp Samsung Việt Nam đến thăm, làm việc tại Thái Bình; đồng thời, bày tỏ hy vọng Thái Bình sẽ trở thành địa điểm được Samsung nghiên cứu khi có dự định mở rộng xây dựng cơ sở hạ tầng trong thời gian vừa qua, Thái Bình đang dần phát triển vươn lên trở thành điểm đến mới về đầu tư của khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói riêng cũng như Việt Nam nói chung. Đặc biệt, từ khi tình hình Chính phủ cho phép thành lập Khu kinh tế Thái Bình với nhiều chính sách ưu đãi đã tạo ra cơ hội để Thái Bình thu hút các nhà đầu tư hàng đầu đến đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn lời mời tham dự chương trình Samsung toàn cầu

năm 2021 cũng như cử chuyên gia của Tập đoàn Samsung hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời, bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa tỉnh Thái Bình và Tập đoàn Samsung trong thời gian tới sẽ ngày càng gắn bó, bền chặt, trên cơ sở đó mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư vào tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**C**hiều cùng ngày, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của Tổ hợp Samsung Việt Nam đi thăm khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy) và khu công nghiệp cầu Ngành (Quỳnh Phư).

Khu công nghiệp Liên Hà Thái là một hạng mục đầu tư trong dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái với quy mô 588ha. Đây là khu công nghiệp đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình do Công ty Cổ phần Green i-Park làm chủ đầu tư. Đến nay, khu công nghiệp Liên Hà Thái đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng đường trong khu công nghiệp và đã thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp như Công ty TNHH Greenworks Việt Nam với diện tích 10ha, Công ty TNHH IShintech Việt Nam với diện tích 20ha, Công ty TNHH J&B Drive Vina với diện tích 30ha. Khu công nghiệp cầu Ngành có tổng diện tích 184ha do Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) làm chủ đầu tư. Khu công nghiệp được đầu tư xây dựng làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có tổng diện tích 44ha, hiện đã thu hút được một số nhà đầu tư vào thuê đất và sản xuất, kinh doanh với diện tích 26ha; giai đoạn 2 có diện tích 140ha, nhà đầu tư cam kết trong quý II/2022 sẽ bàn giao hạ tầng thu hút nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Cả hai khu công nghiệp đều có vị trí địa lý rất thuận lợi cho hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh.

**MINH NGUYỄN THỜI**

**KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Trạm Y tế xã Đông Phong (Tiền Hải).

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiền Hải và kiểm tra thực tế tại xã Đông Phong, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao sự chủ động, vào cuộc quyết liệt của huyện Tiền Hải trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí yêu cầu huyện chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động; triển khai ký cam kết đối với từng hộ gia đình để tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch. Tiếp tục huy động lực lượng tăng cường quản lý, giám sát, lập danh sách, phân loại, xét nghiệm kịp thời các trường hợp có nguy cơ về địa phương, tuyệt đối không để sót, lọt người về từ tỉnh ngoài mà không được quản lý, lập danh sách, phân loại, xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó với mọi cấp độ của dịch theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 nhằm tăng tỷ lệ bao phủ tiêm vắc-xin cho người dân, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quá trình tiêm vắc-xin.

**Khai trương điểm bán hàng Việt tại huyện Tiền Hải**

Sáng ngày 19/10, Sở Công Thương tổ chức khai trương điểm bán hàng Việt tại trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải.

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với hộ kinh doanh Lương Văn Hoạt tổ chức khai trương điểm bán hàng Việt tại phố Hùng Thắng, thị trấn Tiên Hải. Cửa hàng có diện tích 220m<sup>2</sup>, quy mô điểm bán hàng Việt 60m<sup>2</sup> với gần 1.000 mặt hàng các loại là hàng Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh có 4 điểm bán hàng Việt. Việc xây dựng điểm bán hàng Việt nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp người dân có thêm địa chỉ mua sắm hàng hóa uy tín. Các điểm bán hàng Việt có nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam đến tay người tiêu dùng và thể hiện lòng tự hào dân tộc. Lãnh đạo Sở Công Thương cũng đề nghị cơ sở kinh doanh chủ động xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa mang thương hiệu Việt, mở rộng quy mô diện tích và chủng loại hàng Việt Nam phục vụ khách hàng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

**KHÁC DUẤN**

**Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số**

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp trong tỉnh nắm bắt giải pháp chuyển đổi số, ngày 19/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp, Công ty TNHH Mipu phối hợp cùng Công ty Cổ phần Misa tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: Nắm bắt các chỉ số tài chính và hoạch định doanh nghiệp trong thời kỳ số hóa hậu Covid-19.

Tại hội thảo, các doanh nhân đã trao đổi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng sử dụng một số phần mềm, ứng dụng để đổi mới phương thức làm việc, chuyển đổi số một cách toàn diện từ tài chính, kế toán, kinh doanh, marketing, nhân sự tới điều hành, quản lý doanh nghiệp. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Misa hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập được sử dụng miễn phí 1 năm phần mềm kế toán online Misa Amis trên nền tảng Misa Asp với tổng trị giá 2,4 tỷ đồng. Đây là phần mềm giúp doanh nghiệp liên thông dữ liệu của doanh nghiệp và kết nối với các đối tác bên ngoài, giảm tối đa thời gian nhập dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

**HA THANH**

**QUỲNH PHỤ Đã gieo trồng trên 4.100ha cây màu vụ đông**

Sáng ngày 19/10, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ sản xuất cây màu vụ đông.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, kế hoạch năm 2021 toàn huyện gieo trồng 6.500ha cây màu vụ đông, chủ yếu là ngô, đậu tương, ớt, khoai tây, dưa bí, khoai lang... Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 4.148ha, đạt 63,8%, trong đó ngô 1.106ha, ớt 650ha, bí các loại 493ha, dưa chuột 132ha... Các địa phương đã gieo trồng cây vụ đông nhiều là Quỳnh Hội 205ha, Quỳnh Hoa 203ha, Quỳnh Hải 216ha, An Ấp 146ha... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 9 và bão số 7, số 8 làm hầu hết diện tích cây vụ đông bị ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển.

Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch gieo, UBND huyện yêu cầu các địa phương có diện tích lúa mùa chưa thu hoạch khẩn trương thu hoạch để trồng cây vụ đông cho kịp thời vụ; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo HTX DVNN các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân chăm sóc cây màu bị ảnh hưởng do mưa bão để cây sớm hồi phục, sinh trưởng, phát triển, đồng thời chủ động các phương án trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường.

**NGUYỄN CƯỜNG**

**GẶP MẶT NỮ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC...**

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021), sáng ngày 19/10, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự.

Phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình, thời gian qua, 116 nữ cán bộ, công

chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do hội liên hiệp phụ nữ, công đoàn viên chức và công đoàn các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phát động. Chị em đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của các cơ quan, đơn vị. Hầu hết các cơ quan Tỉnh ủy đều có lãnh đạo nữ. Chị em luôn chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả trong từng công việc được giao, trên từng lĩnh vực công tác. Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động các cơ quan Tỉnh ủy đã nỗ lực vượt qua khó khăn của bản thân, gia đình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không ngừng trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy còn luôn là những người vô hiên, người mẹ đảm đang trong gia đình, người con hiếu thảo, là công dân gương mẫu nơi cư trú.

Tại buổi gặp mặt, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ

VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được của Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy góp phần quan trọng giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chị em cũng đã phát huy vai trò cùng cơ quan, gia đình, địa phương nơi cư trú nâng cao ý thức, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chúc mừng nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

**TRÊN 60% HTX NÔNG NGHIỆP...**

(Tiếp theo trang 1)

lao động thường xuyên đạt 40,5 triệu đồng, gấp 9,1 lần so với năm 2001.

Bên cạnh những kết quả đạt được về KTTT, HTX vẫn bộc lộ những hạn chế, bất cập: số lượng HTX thành lập mới tăng mạnh nhưng số HTX hoạt động hiệu quả còn thấp, thiếu tính bền vững, quy mô thành viên và

doanh thu của các HTX nông nghiệp còn nhỏ bé. Các dịch vụ sơ chế, chế biến, bảo quản, số lượng HTX có khả năng liên kết hiệu quả với doanh nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông sản cho thành viên HTX và nông dân chưa nhiều...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoàn, Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển KTTT, HTX nhấn mạnh: Mặc dù các HTX hiện chưa có đóng góp GDP nhiều cho nền kinh tế, cho các địa phương nhưng HTX lại là nền tảng để thực hiện liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn

mới sẽ không thể thành công nếu thiếu sự tham gia đóng góp của HTX. Thời gian tới, các địa phương cần phát triển đa dạng các mô hình HTX nông nghiệp phù hợp với đặc thù, điều kiện của địa phương, trình độ và nhu cầu của nông dân, ưu tiên phát triển các HTX quy mô lớn gắn với vùng nguyên liệu và liên kết chuỗi giá trị. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ xây dựng nghị quyết

**QUẦN PHƯƠNG**

**Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Hà năm 2021**

Sau hai ngày (18 - 19/10) tổ chức với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2021 của huyện Hưng Hà đã thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối.

Cuộc diễn tập diễn ra với quy mô lớn, có nhiều thành phần tham gia, diễn ra trên không gian rộng, nhiều nội dung, trong đó có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và nhiều vũ khí, trang thiết bị, phương tiện. Các thành phần tham gia diễn tập đã chấp hành tốt thời gian, các quy định của ban chỉ đạo về công tác bảo mật, tài liệu, trang phục, phương tiện; công tác phục vụ hậu cần, vệ

sinh an toàn thực phẩm, y tế, phòng, chống dịch bệnh được bảo đảm. Cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị đã phát huy tốt vai trò chỉ huy, nội dung diễn tập sát thực tế, sinh động. Khung tập đã tiếp nhận và xử lý các tình huống, thể hiện được phương pháp công tác lãnh đạo, điều hành đúng phương châm, phương pháp và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Trước khi tiến hành bế mạc, rút kinh nghiệm, Ban Tổ chức diễn tập đã tổ chức diễn tập thực binh, thực hành đánh địch đổ bộ đường không vào KVPT. Lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ, thể hiện được hình thái

chiến thuật, dựa vào KVPT đã được chuẩn bị trước. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phát huy được các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, thể hiện cách đánh truyền thống của lực lượng vũ trang địa phương. Tổ chức tốt các khu vực tạo giả tình huống trong diễn tập, làm cho phần thực binh sinh động, khẩn trương, quyết liệt, sát với thực tế tác chiến, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, UBND huyện Hưng Hà đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập.



Lực lượng vũ trang huyện Hưng Hà diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường không.

**TRỊNH CƯỜNG**